

แอดมิชชันส์กับการเข้าถึงข้อมูล

แม้ว่าการประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในแอดมิชชันส์ทั้งระบบตรงและกลางเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่เชื่อว่าผู้ที่พลาดหวังหรือสอบผ่านหลายคนไม่ยอมรับผลสอบที่ออกมา เพราะหลังประกาศผลแอดมิชชันส์กลาง พบว่ามีรายชื่อเด็กสอบซ้ำซ้อน เพราะมีรายชื่อเด็กที่สอบได้คณะแพทย 9 สถาบัน และที่สอบติดแอดมิชชันส์ตรงได้ยืนยันสิทธิเข้าเรียนแล้ว แต่มาสมัครแอดมิชชันส์กลางและสอบติดในคณะที่เลือกไว้

รายชื่อเด็กกลุ่มนี้น่าจะถูกตัดออกไป ก่อนที่ประมวลผลแล้ว ทำให้เกิดปัญหาที่ว่างในคณะและมหาวิทยาลัยที่เด็กกลุ่มนี้สอบติด

หลายมหาวิทยาลัยแก้ปัญหาโดยรับนักศึกษาเพิ่ม แม้เปิดรับสมัครรอบ 2 หรือรอบ 3, 4 และ 5 ในบางมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยเหล่านี้อยู่ในกรุงเทพฯ และรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น!!

แน่นอนว่าเด็กในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่และเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตย่อมรู้ข่าวการสมัคร แต่เด็กในชนบทจะไม่มีโอกาสรับรู้โดยทั่วถึง ทำให้พลาดโอกาสสมัคร และบางมหาวิทยาลัยระบุต้องสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น ซึ่งเด็กต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เป็นสิ่งที่ลำบาก นอกจากเสียเงินค่ารถแล้ว บางรายยังต้องจ่ายค่าที่พักด้วย แต่เมื่อมาสมัครกลับพบว่า คณะที่เปิดโอกาสให้ผู้สอบติดแล้วได้มาสมัครด้วย บางคนถึงกับท้อใจและเครียด ซึ่งไม่ใช่ความผิดเด็กที่สอบติดแล้วมาสมัคร เพราะคณะที่เด็กคนนั้นสอบติด อาจจะเป็นคณะที่เลือกเป็นอันดับรองจากคณะที่เปิดรับตรง

แต่การที่เด็กพลาดจากคณะที่ตัวเองเลือกไว้อันดับ 1 อาจเกิดจากรายชื่อซ้ำซ้อน จึงต้องมาสมัครเพื่อหวังจะได้คณะที่ชอบจริงๆ ทำให้เกิดปัญหาสอบติดแล้วมาแย่งเด็กที่สอบไม่ติด ซึ่ง การสมัครรับตรง มหาวิทยาลัยน่าจะเปิดโอกาสให้เด็กสมัครได้หลายช่องทาง เช่น อีเมล แฟกซ์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บางมหาวิทยาลัย เช่น คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เด็กสมัครทางอีเมล คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ และไม่ได้เก็บเงินค่าสมัคร แต่บางมหาวิทยาลัยเปิดรับตรงรอบสองเก็บเงินค่าสมัคร 100-300 บาท

อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าหลายๆ คนต้องคิดคือ ความโปร่งใสของวิธีรับตรงเพราะไม่ได้ประกาศคะแนนผู้ผ่านสัมภาษณ์แต่ละคน บางคณะรับตรงโดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัครไม่ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุดแอดมิชชันส์กลาง อย่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังภาคเหนือ ที่กำหนดคะแนนขั้นต่ำไว้ว่า ทันตแพทยศาสตร์โครงการปกติมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 7,200 คะแนน (คะแนนต่ำสุดในแอดมิชชันส์กลาง 7,310.8) และโครงการทันตแพทย์เพื่อชาวชนบทมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 7,000 คะแนน (คะแนนต่ำสุดในแอดมิชชันส์กลาง 7,095.10)

ที่ผมนำประเด็นตรงนี้มาเพราะไปสมัครด้วยตัวเองที่คณะทันตแพทย์แห่งหนึ่งด้วยคะแนน 6,791.50 ทั้งๆ ที่รู้ว่าคะแนนไม่ถึง แต่ไปด้วยความหวัง หากคณะมีผู้สมัครที่มีคะแนนถึงตามเกณฑ์ไม่ครบ 25 คน อาจจะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนต่ำลงมา ถ้าไม่เกิดปัญหารายชื่อซ้ำซ้อนคนที่ได้คะแนนไม่ถึง 7,000 และเลือกคณะนี้ไว้ก็อาจจะมีโอกาส

ผมคุยกับอาจารย์ที่จัดการเรื่องนี้ ท่านบอกว่าสมัครไม่ได้ แม้จะอธิบายเหตุผลหลายๆ อย่าง ท่านก็บอกให้ไปเรียนที่อื่นรอไว้ก่อน หรือไปเตรียมตัวสอบปีหน้าใหม่ และยังบอกว่าคะแนนแค่นี้ไม่ควรที่จะเลือกทันตแพทย์เลย ผมเดินกลับด้วยน้ำตาครีบบ!! ที่ผมเขียนมาไม่ใช่เรียกร้องให้ใครรับผิดชอบ แต่อยากให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เกิดเรื่องแบบนี้ ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานรอบคอบกว่านี้ แม้ผมจะไม่ได้เรียนอย่างที่ตั้งใจไว้ แต่ต้องเดินต่อไปปีหน้า ปีนี้ให้ถือว่า "พวกเราไม่มีกรรม" ก็แล้วกัน!!

0 กานต์ แม่ทะประชาสามัคคี 0